

เชิดชูเกียรติ 10 ครูสตรี มีคุณธรรม

ร่วมเชิดชูเกียรติครูสตรีผู้มีคุณธรรมประจำใจที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีในสังคม ศิรินา ปาโรฬารวิทยา ประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา จัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูคุณธรรมสตรีไทย” ซึ่งมีคุณสมบัตินี้เป็นครูที่ดี มีคุณธรรม เป็นแม่ที่ดี เป็นแม่บ้านที่ดี และรักความเป็นไทย โดยมี บุญปรกรณ์ โชควัฒนา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นประธานมอบโล่ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับครูคุณธรรมสตรีไทยประจำปี 2556 มี 10 ท่าน ได้แก่ ท่านผู้หญิงอังคานา บุญยชัยฉัตร ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ร.ร.จิตรลดา ได้กล่าวถึงการเป็นครูว่า คนเป็นครูที่ดี ต้องมีใจรักการเป็นครูอย่างแท้จริง จงภูมิใจถ้าทำให้ลูกศิษย์ของเราได้ดี และจะยิ่งดีขึ้นไปถ้าเขาได้ดีกว่าตัวเราเอง, คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงอังคานา บุญยชัยฉัตร



ครูคุณธรรมสตรีไทย ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตูจินดา, คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิงอังคานา บุญยชัยฉัตร.

สมบัติ จากอนุบาลมณีรัตน์, รศ.ดร.ครุณี รุจกรกานต์ จาก ม.มหาสารคาม, ภัณฑุญญา วรณโกวิท จาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต, รศ.ดร.ชื่นฤทัยกาญจนะจิตรา จาก ม.มหิดล, นางลักขณ์ศุก โสภณ รอง ผอ.ร.ร.สงวนหญิง และ วรณี รอดัส (เจียรนวนนท์) ผอ.ร.ร.นานาชาติคอนคอร์ดเทียน

ในงานยังได้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ซื่อสัตย์และจริงใจ สังคมไทยเป็นสุข” จาก ฯพณฯ ส.พ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยกล่าวว่า สิ่งที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนดีสิ่งแรก

คือการเป็นครูว่า คนเป็นครูที่ดี ต้องมีใจรักการเป็นครูอย่างแท้จริง จงภูมิใจถ้าทำให้ลูกศิษย์ของเราได้ดี และจะยิ่งดีขึ้นไปถ้าเขาได้ดีกว่าตัวเราเอง, คุณหญิงจามรี ให้ทำแต่สิ่งดี สิ่งที่สองคือวัดและศาสนา ทุก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผอ.ร.ร.จิตรลดา กล่าวว่า ครูคุณธรรม ต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ และมีจิตอาสาพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นและต้องส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้แก่ศิษย์ ให้รู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม, ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตูจินดา ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า ในด้านการสอน



มณีรัตน์ วัฒนสมบัติ และนางลักขณ์ศุก โสภณ.



รศ.ดร.ชื่นฤทัยกาญจนะจิตรา, วรณี รอดัส, รศ.ดร.ครุณี รุจกรกานต์ และภัณฑุญญา วรณโกวิท.

ครูต้องรู้จักใช้วิธีให้เด็กพัฒนาได้ด้วยตัวเอง ผิดพลาดก็คอยให้กำลังใจด้วยวาจาที่ดี ศาสนาสอนให้เป็นคนดียึดหลัก 3 ข้อคือ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กง่ายและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไม่เกียจคร้าน ซื่อสัตย์ การเห็นคุณค่าของคน และความรัก นอกจากนี้ ยังมี จรรยา เสงตระกูล จากอนุบาลเบญจมาศ, มณีรัตน์ วัฒน-

คือกฎหมายที่มีไว้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่บ้านเมืองและอีกสิ่งที่สามารถช่วยได้คือ โรงเรียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งให้



ศิรินา ปาวโรฬารวิทยา และ บุญปรกรณ์ ไชครัดนา ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ซ้ายสุด)

องคมนตรีเข้าเฝ้าฯ และมีพระราชดำรัสให้ก่อตั้งกองทุนการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ จะทำอะไรให้โรงเรียนสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง โดยหลักของเรามี 2 อย่างคือ สร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างคนดีให้กับโรงเรียน โดยปลูกฝังคุณธรรมเข้าไปทุกระดับ ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยให้ยึดหลักความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีจิตอาสา สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างรากฐานความซื่อสัตย์และจริงใจเพื่อทำให้สังคมและประเทศไทยเป็นสุข.